

*“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây trên đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”*

Cứ mỗi lần nghe những câu thơ ấy, tôi lại nghĩ ngay tới cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền- Phó hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn- ngôi trường yêu dấu nơi tôi đang công tác. Tất cả những ai đã làm việc và tiếp xúc với cô giáo Thanh Hiền chắc hẳn đều có chung cảm nhận về một cán bộ quản lý năng động, nhiệt tình, sáng tạo, luôn tận tâm với nghề và hết lòng thương yêu học trò. Cô đã có rất nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người, lái những con đò thầm lặng, uơm mầm những ước mơ xanh cho bao thế hệ học sinh. Chính vì thế cô luôn được học trò, đồng nghiệp, các bậc phụ huynh tin tưởng và yêu mến.



Cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền- Phó hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn

Mặc dù với cương vị là cán bộ quản lý, nhưng với chúng tôi cô là người rất gần gũi, thân thiện. Có rất nhiều lời khen ngợi, có rất nhiều minh chứng công nhận và có cả những tình cảm tốt đẹp của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường THCS Lê Quý Đôn chúng tôi dành cho tấm gương sáng về đạo đức, trách nhiệm và sự tận tâm với nghề, hết lòng với học trò của cô giáo Phó hiệu trưởng Khúc Thị Thanh

Hiền.



Cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền cùng đồng nghiệp trong buổi tổng kết năm học

Với tác phong giản dị, giọng nói từ tốn chân thành, nụ cười luôn nở trên môi, với nhiều kinh nghiệm, cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền cùng Ban giám hiệu nhà trường luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với công đoàn nhà trường, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các cán bộ, giáo viên, người lao động; thường xuyên phối hợp với chi đoàn thanh niên tạo điều kiện và tổ chức nhiều sân chơi bổ ích cho giáo viên và học sinh nhân các ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ...; tổ chức sinh nhật cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, mang lại niềm vui, tạo sự gắn kết trong ngôi nhà chung THCS Lê Quý Đôn.



Một số hoạt động công đoàn do cô cùng BCHCD nhà trường tổ chức

Hơn hai mươi năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, từ một cô giáo trẻ với nhiều bỡ ngỡ, đến nay, cô đã trở thành một cán bộ quản lý giỏi, đó là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của cô. Tốt nghiệp Trường Đại học sư phạm Hà Nội, sau nhiều năm rèn luyện phấn đấu và cống hiến, năm 2021, cô đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn, là một trong những người đặt nền móng đầu tiên đưa ngôi trường mới thành lập đi vào hoạt động. Dù ở cương vị nào cô cũng luôn tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, cùng tập thể cán bộ, giáo viên tìm giải pháp thực hiện tốt

nhất các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Cô Thanh Hiền trong chương trình gặp mặt, đồng viên, giáo viên và học sinh lớp 9

Trong công tác quản lý cô luôn khiến cho đồng nghiệp nể phục không chỉ bởi cách làm việc khoa học, hiệu quả mà còn vì cách luôn quan tâm, giúp đỡ chân thành đến giáo viên, nhân viên trong trường. Cô luôn là người để chị em gần gũi, chia sẻ. Hình ảnh một người Phó hiệu trưởng luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, tâm lý luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ giáo viên nhân viên. Tất cả từng cá nhân trong trường đều được cô tôn trọng, giúp đỡ. Luôn lắng nghe và luôn thấu hiểu vì vậy mọi vấn đề đều được cô giải quyết thấu tình đạt lý, tạo được niềm tin vững chắc trong lòng cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường, điều đó cũng rất phù hợp với “Tình yêu thương con người, sống có nghĩa có tình”- một trong những tư tưởng của Bác về đạo đức của con người Việt Nam.

Cô còn luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống, động viên và tận tình giúp đỡ các giáo viên, nhân viên. Cô sẵn lòng chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống thường nhật. Tuy công việc của nhà trường rất nhiều nhưng cô Thanh Hiền không bao giờ quên hỏi han chia sẻ những chuyện vui buồn hay mỗi khi đồng nghiệp gặp khó khăn vướng mắc trong cuộc sống.



Cô Thanh Hiền sinh hoạt chuyên môn cùng tổ Khoa học xã hội

Xác định được việc học tập là cuốn vở không có trang cuối, cô đã tiếp tục học tập nâng cao trình độ và nhận bằng thạc sĩ quản lý giáo dục. Để công tác quản lý đạt hiệu quả, ngoài việc tự học, tự bồi dưỡng cô còn tham gia nhiều lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, tham gia các hội thảo công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục THCS do Sở giáo dục Hà Nội và phòng giáo dục Quận Long Biên tổ chức. Do vậy, công tác quản lý của nhà trường thường xuyên được đổi mới, phát huy tính dân chủ trong mọi hoạt động. Các phong trào thi đua, các hoạt động của nhà trường được gắn kết chặt chẽ để tạo đà cho giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ.



Với phương châm đầy mạnh chất lượng dạy và học của nhà trường, trong những năm học đầu tiên, dưới sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của cô và Ban giám hiệu, trường THCS Lê Quý Đôn đã có nhiều giáo viên đạt giải trong Hội thi Nhà giáo Long Biên tâm huyết sáng tạo, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận. Năm học 2021 – 2022 và năm học 2022 - 2023 nhà trường có nhiều học sinh giỏi cấp Quận, cấp thành phố, học sinh giỏi các sân chơi trí tuệ quốc tế và đã được cấp trên ghi nhận.



Cô Thanh Hiền cùng đồng nghiệp trong Hội thi Nhà giáo Long Biên tâm huyết, sáng tạo

Bằng những nỗ lực, cố gắng không ngừng, nhiều năm liền cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô Khúc Thị Thanh Hiền là một trong số những công đoàn viên tiêu biểu được Liên đoàn Lao động Quận biểu dương.



Bên cạnh việc luôn làm tốt nhiệm vụ của mình trong công việc, cô Thanh Hiền còn là người vợ đảm, người mẹ mẫu mực của hai đứa con, là con dâu hiếu thảo trong gia đình. Nhiều năm liền gia đình cô luôn được công nhận là gia đình văn hóa, hai con đều ngoan ngoãn, học giỏi.

Luôn đi sớm, về muộn, ngày ngày bận rộn với công việc ở trường, chiều về cô Thanh Hiền lại chăm sóc gia đình. Cô luôn tâm niệm, đối với người phụ nữ để có được thành công, ngoài sự say mê, tâm huyết với công việc thì yếu tố quan trọng nhất là sự thông cảm và chia sẻ từ gia đình. Chính tình yêu thương gia đình, tình cảm đồng chí, đồng nghiệp đã “tiếp lửa” cho sự say mê, tâm huyết, tận tụy với nghề để cô Thanh Hiền luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Có thể nói, trong cuộc sống cũng như trong công việc, dù ở bất kì lĩnh vực nào cô cũng luôn phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều đó đã để lại sự cảm phục, yêu mến của toàn thể giáo viên, nhân viên trường THCS Lê Quý Đôn. Với riêng tôi, cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền không chỉ là người lãnh đạo tâm

huyết, người đồng nghiệp mà còn là người cho tôi nhiệt huyết để làm việc, cống hiến nhiều hơn nữa cho nghề mình đã chọn.

Với những kết quả đã đạt được, cô giáo Khúc Thị Thanh Hiền xứng đáng là gương người tốt, việc tốt, là bông hoa đẹp, luôn tỏa hương thơm ngát trong vườn hoa giáo dục của trường THCS Lê Quý Đôn nói riêng và ngành giáo dục Thủ đô nói chung. Mong rằng sẽ có nhiều bông hoa đẹp như thế để nền giáo dục nước nhà ngày một khởi sắc như lời Bác Hồ đã nói:

*Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp
Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.*